

# Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số

19:49 06/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Sáng 06/10, tại TP.Vinh (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số với sự tham gia của Hội Nhà báo 19 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.**



*Đoàn chủ trì hội nghị*

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thái Sơn, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đức Kiên, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

Tham dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị Hội Nhà báo Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cấp hội nhà báo các tỉnh, thành, các cơ quan báo chí khu vực miền Trung - Tây.



*Đồng chí Trần Trọng Dũng phát biểu khai mạc hội nghị*

Phát biểu khai mạc Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đã nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng phải được các cơ quan báo chí đặt làm trọng tâm. Hội nghị ngày hôm nay là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, cách làm, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thảo luận những giải pháp cụ thể, khả thi, giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đây sẽ là dịp sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ bổ ích đối với các cấp Hội Nhà báo.

Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của công nghệ truyền thông và Internet các thế lực thù địch đã lợi dụng mạng xã hội lập ra hàng ngàn kênh truyền thông, trong đó có những kênh thu hút hàng trăm ngàn lượt đăng ký, lượt theo dõi, để tuyên truyền, reo rắc tư tưởng độc hại, phá hoại niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước.



*Đồng chí Trần Thái Sơn, Giám đốc Cổng thông tin điện tử, Hội Nhà báo Việt Nam điều dẫn khai mạc hội nghị*

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một đề tài khó, cần có trình độ nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc, các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp bài bản, nhuần nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo.

Cần xác định rõ vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong việc nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; hoạt động thực tế và yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các cơ quan báo chí, những đặc thù trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của từng đơn vị, địa phương với các yếu tố địa - chính trị khác nhau, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, văn hóa vùng miền riêng biệt; làm rõ các kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, thách thức nảy sinh trong thực tiễn đấu tranh; vấn đề nâng cao phẩm chất chính trị, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đào tạo, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác trong tình hình mới.



*Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân phát biểu thảo luận tại hội nghị*

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xác định rõ vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong việc nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thực tế, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các cơ quan báo chí hiện nay.

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam lưu ý rằng, các cơ quan báo chí cần đưa thêm nhiều nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông tin chính thống trên nền tảng số; từ đó, đẩy lùi các thông tin xấu, độc.



*Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu thảo luận tại hội nghị*

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao các kiến nghị tâm huyết của đại biểu, từ đó thấy được sứ mệnh của người làm báo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí nhìn nhận, với tinh thần trách nhiệm cao trước hội viên, các cấp Hội đã nghiêm túc thảo luận, phân tích các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đấu tranh, nhìn nhận những thiếu sót, từ đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để giải quyết các vấn đề thực tiễn.



*Toàn cảnh hội nghị*

Xã hội càng phát triển thì báo chí càng có tiếng nói quan trọng trong việc định hướng thông tin đúng đắn hơn, hình thành dư luận xã hội thuyết phục hơn. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay còn không ít khó khăn, song cũng có nhiều thuận lợi. Báo chí không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, mà còn là nguồn cổ động tập thể, người tổ chức tập thể để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, đồng thời là sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ bổ ích đối với báo chí địa phương.

**Dương Khánh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bao-chi-voi-cong-tac-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-boi-can-h-chuyen-doi-so>